

Tưng bừng khuyến mại, kích cầu tiêu dùng



Sở Công Thương đã vận động nhiều doanh nghiệp bán hàng bình ổn và khuyến mại hấp dẫn phục vụ nhân dân mua sắm Tết.

Hưởng ứng tháng khuyến mại do Bộ Công Thương phát động, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều hình thức bán hàng khuyến mại với mong muốn kích cầu mua sắm của người dân dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Những ngày này, hàng hóa phục vụ thị trường tết dồi dào và được các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bày bán đẹp mắt và hấp dẫn. Tại siêu thị Go Thái Bình, các giá kệ luôn đầy ắp sản phẩm và siêu thị cũng tăng diện tích trưng bày, giới thiệu, bán hàng. Các nhóm mặt hàng được siêu thị ưu tiên nhập về nhiều cung cấp cho khách hàng gồm thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, nông sản, sản phẩm OCOP và một số mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp tết như bia, rượu, nước giải khát, bánh kẹo, mì chính, dầu ăn, nước

mắm... Bà Lục Thị Dương, Giám đốc siêu thị Go Thái Bình cho biết: Hiện nay, chúng tôi đã nhập về kho và trưng bày lên giá kệ gần 300 tỷ đồng tiền hàng. Để thu hút người dân đến tham quan, mua sắm, bên cạnh việc chú trọng sắp xếp hàng hóa khoa học, bắt mắt, thuận tiện mua sắm, chúng tôi thực hiện chương trình bán hàng khuyến mại với 23.000/41.000 mã sản phẩm, biên độ giảm giá từ 2 - 50%. Ngoài ra siêu thị có chương trình Catday giảm giá sốc tới 50% hoặc mua 1 tặng 1 cho khách hàng đối với các mặt hàng gồm bánh chưng, dưa hành, giò, chả... Đặc biệt, chúng tôi còn có chương trình bán hàng giá gốc không lợi nhuận đối với mặt hàng thịt heo tươi. Tổng giá trị khuyến mại mà siêu thị thực hiện trong đợt này ước khoảng 40 tỷ đồng để tri ân khách hàng đã tin tưởng lựa chọn Go Thái Bình là điểm đến mua sắm dịp tết. Còn lại trung tâm thương mại Vincom, siêu thị

điện máy Xanh, hệ thống siêu thị Mediamart... và các cửa hàng lớn kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Bình cũng rộn ràng các chương trình khuyến mại hấp dẫn trong dịp này. Mục tiêu của các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh là kích cầu tiêu dùng, tăng doanh số bán hàng trong thời kỳ cao điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ông Lê Thành Chung, Phó Giám đốc Công ty TNHH VHC chi nhánh Thái Bình, Giám đốc siêu thị điện máy HC cho biết: Trong dịp này, siêu thị tổ chức nhiều chương trình khuyến mại áp dụng cho các sản phẩm thiết bị nghe nhìn, âm thanh, ánh sáng, thiết bị sưởi ấm và đồ gia dụng. Với kỳ vọng sẽ đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa trong dịp tết để bù lại sụt giảm doanh thu do sức tiêu dùng giảm do gần cả năm qua nền chúng tôi thực hiện bán hàng giá ưu đãi lớn. Không riêng địa bàn thành phố Thái Bình, các

Là một trong những công trình nước sạch được đầu tư theo chủ trương xã hội hóa nước sạch nông thôn của tỉnh, nhà máy nước sạch của Công ty Cổ phần Phát triển Thủy Long được khởi công xây dựng từ đầu quý I/2014 trên diện tích hơn 7.300m² tại cụm công nghiệp Vũ Ninh (Kiến Xương), tổng vốn đầu tư 50 tỷ đồng, công suất thiết kế 6.000m³ nước/ngày đêm. Gần 10 năm đi vào hoạt động, với nhiều lần mở rộng đầu tư, nâng cấp hệ thống máy móc, công nghệ xử lý nước hiện đại, đến nay công suất hiện tại của Công ty được nâng lên trên 15.000m³ nước/ngày đêm. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Giám đốc Công ty cho biết: Hiện nay, nhà máy nước Thủy Long đang cấp nước cho 6 xã Vũ Ninh, Vũ Quý, Vũ An, Vũ Trung, Vũ Lễ, Quang Lịch và mở rộng thêm sang một số thôn của xã Vũ Hội và xã Quang Bình với trên 8.000 khách hàng. Nhà máy cam kết bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời, không để xảy ra tình trạng thiếu, mất nước trong suốt thời gian tết Nguyên đán sắp tới. Để thực hiện được điều này, ngay từ đầu tháng 12/2022, nhà máy đã tiến hành vệ sinh, súc rửa toàn bộ hệ thống bể xử lý nước; sửa chữa, thay thế một số đường ống nước bị rò rỉ ở một số xã nhằm bảo đảm chất lượng nước phục vụ khách hàng. Ngoài ra, nhà máy chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hóa chất để phục vụ sản xuất nước sạch; bố trí nhân viên trực 24/24 giờ để tiếp nhận và kịp thời xử lý những sự cố phát sinh trong dịp tết... Được đánh giá là một trong những nhà máy đầu tư quy mô, hiện đại, cung cấp nước sạch ổn định, an toàn của tỉnh, nhà máy nước Bạch Đằng hiện cung cấp nước sạch cho các xã: Liên Hoa, Hồng Việt, Hồng Bạch, Minh Tân, Hồng Giang (Đông Hưng) và các xã: Chí Hòa, Văn Lang, Hồng Lĩnh, Minh Khai, Chi Lăng, Hòa Bình

Cấp nước sạch an toàn, ổn định

Vào dịp tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng nước sạch của các hộ gia đình, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tăng, do đó yêu cầu bảo đảm cung cấp nước sạch an toàn, ổn định cho người dân được quan tâm, chú trọng.

(Hưng Hà). Được đầu tư bài bản với số vốn trên 185 tỷ đồng, nhà máy nước Bạch Đằng có công suất thiết kế trên 20.000m³ nước/ngày đêm và hiện đang áp dụng quy trình xử lý nước bằng công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Ông Nguyễn Văn Thắng, nhân viên nhà máy nước Bạch Đằng cho biết: Nguồn nước thô được đưa về bể phân ứng đến trạm bơm hồ, bể lọc nhanh và sử dụng các hóa chất xử lý phù hợp với quy chuẩn. Ngoài ra, Công ty còn có những quy định riêng về quản lý chất lượng nước như kiểm tra vệ sinh nơi khai thác nước nguyên liệu, kiểm tra vệ sinh hệ thống sản xuất nước, xét nghiệm nước nguyên liệu và nước thành phẩm, lập hồ sơ theo dõi, quản lý vệ sinh, chất lượng nước. Điều đáng chú ý, toàn bộ quy trình xử lý nước của nhà máy, từ lấy

nước thô từ đầu nguồn đến đầu ra cấp nước cho từng hộ dân đều được tự động hóa hoàn toàn. Gia đình bà Bùi Thị Mến, thôn Thượng Ngạn, xã Văn Lang (Hưng Hà) sử dụng nước sạch của nhà máy nước sạch Bạch Đằng từ năm 2019 đến nay. Sau hơn 3 năm sử dụng, theo đánh giá của bà Mến, chất lượng nước sạch rất tốt và đặc biệt, chưa khi nào xảy ra tình trạng mất nước, trạm bơm hồ, bể lọc nhanh và sử dụng các hóa chất xử lý phù hợp với quy chuẩn. Ngoài ra, Công ty còn có những quy định riêng về quản lý chất lượng nước như kiểm tra vệ sinh nơi khai thác nước nguyên liệu, kiểm tra vệ sinh hệ thống sản xuất nước, xét nghiệm nước nguyên liệu và nước thành phẩm, lập hồ sơ theo dõi, quản lý vệ sinh, chất lượng nước. Điều đáng chú ý, toàn bộ quy trình xử lý nước của nhà máy, từ lấy

tức các nội dung, giải pháp trong kế hoạch để ra, nhất là trong công tác quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ nguồn nước, bảo đảm cấp nước an toàn và đầu tư nâng cấp, phát triển hệ thống cấp nước, nâng cao năng lực bảo đảm cấp nước an toàn, tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng nước sạch... Ngoài các đơn vị cung cấp nước, Chi cục Thủy lợi cũng đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cấp nước trong việc bảo vệ hệ thống cấp nước và nguồn nước thô. Thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của các đơn vị cấp nước ở địa phương. Trường hợp phát hiện việc cấp nước chưa bảo đảm phải kịp thời yêu cầu đơn vị cấp nước khắc phục, nâng cao chất lượng dịch vụ...

NGUYỄN THỜI



Nhân viên nhà máy nước Bạch Đằng kiểm tra hoạt động của hệ thống dẫn nước thô đầu vào tại nhà máy.

Cần duy trì thường xuyên các biện pháp bảo đảm an toàn hành lang giao thông đường bộ

Thời gian qua, các cấp, các ngành và lực lượng chức năng đã có nhiều giải pháp lập lại trật tự an toàn giao thông (ATGT), tuy nhiên tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ vẫn diễn ra ngày càng phức tạp, là một trong những nguyên nhân gây mất trật tự ATGT, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông (TNGT). Để giải quyết dứt điểm tình trạng này rất cần sự phối hợp đồng bộ, quyết liệt, thường xuyên của ngành chức năng và chính quyền cơ sở.

Tại thành phố Thái Bình vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm trên các địa bàn phường, xã. Trong đó, phổ biến là tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, ăn uống, để vật liệu xây dựng như: đường Doãn Khuê, đường Trần Hưng Đạo, đường Lý Bôn, đường Trần Thánh Tông... Ông Hoàng Văn Oanh, xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình) bức xúc: Đã nhiều lần chứng kiến lực lượng chức năng tiến hành giải tỏa, dẹp chợ cóc ở vỉa hè khu vực này rồi nhưng sau đó lại đầu vào đầy. Người dân chúng tôi rất bất an, lo lắng vì tình trạng mất ATGT tại khu vực này.

Không chỉ riêng thị thành phố Thái Bình, thời gian gần đây, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và ATGT đường bộ đang tái diễn ở nhiều địa phương. Tại huyện Kiến Xương, tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, đặt biển quảng cáo gây cản trở giao thông diễn ra phổ biến trên tuyến đường tỉnh 458, nhất là đoạn đường thuộc địa phận các xã Vũ Ninh, Vũ

Quý và thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương). Lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã nhiều lần tiến hành giải tỏa nhưng chỉ một thời gian ngắn lại tái diễn... Nhằm khắc phục tình trạng vi phạm hành lang ATGT đường bộ, góp phần bảo đảm trật tự ATGT và giảm thiểu TNGT trên địa bàn, những năm gần đây, tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai các biện pháp ngăn chặn và kiên quyết xử lý đối với những trường hợp vi phạm. Trong năm 2022, lực lượng thanh tra giao thông toàn tỉnh đã triển khai nhiều đợt ra quân xử lý vi phạm về hành lang ATGT đường bộ, lập 98 biên bản kiểm tra chuyên ngành, 62 biên bản làm việc và lập 16 biên bản vi phạm hành chính liên quan vi phạm hành lang ATGT đường bộ với số tiền là gần 90 triệu đồng. Ông Phạm Anh Tuấn, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cho biết: Thời gian qua, Thanh tra Sở đã chỉ đạo các đội thanh tra giao thông xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho thanh tra viên hàng ngày tuần tra, kiểm tra trên các tuyến địa bàn trọng điểm; tăng cường phối hợp

với các địa phương tổ chức kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh, qua đó giải tỏa, xử lý kịp thời các vi phạm về hành lang ATGT đường bộ. Tại thành phố Thái Bình, mặc dù công tác quản lý trật tự đô thị được UBND thành phố quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhưng vẫn tái diễn vi phạm gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT. Ông Phạm Đình Minh, quyền Đội trưởng Đội Thanh tra xây dựng - Quản lý trật tự đô thị thành phố Thái Bình cho biết: Trong năm 2022, Đội Thanh tra xây dựng - Quản lý trật tự đô thị thành phố đã thực hiện 200 biển quảng cáo, trên 320 bộ bàn, ghế, 14 xe đạp và nhiều hàng hóa vật dụng khác.

Ông Lê Phương Huy, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết: Ban ATGT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và chính quyền các

địa phương liên quan tuyên truyền, vận động các hộ dân tự tháo dỡ công trình vi phạm; tổ chức cưỡng chế các hộ vi phạm hành lang ATGT. Tuy nhiên, thời gian qua, tại một số địa phương, công tác bảo đảm an toàn hành lang giao thông đường bộ chưa được duy trì thường xuyên. Chính quyền cơ sở chưa thực sự vào cuộc phối hợp với lực lượng thanh tra giao thông để xử lý các vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ; mới dừng lại ở việc nhắc nhở mà không thiết lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định; chưa duy trì thường xuyên, liên tục việc tuần tra, kiểm tra hàng ngày để xử lý ngay các trường hợp mới phát sinh, các trường hợp cố tình vi phạm; công tác tuyên truyền pháp luật về bảo vệ công trình đường bộ và hành lang ATGT đường bộ cho người dân chưa sâu rộng, chưa đa dạng về hình thức tuyên truyền. Trong



Lực lượng chức năng thu giữ tang vật vi phạm hành lang ATGT.

"QUY TẮC VÀNG" ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG

1. KIỂM TRA PHƯƠNG TIỆN TRƯỚC KHI KHỞI HÀNH
2. ĐỘI MŨ BẢO HIỂM KHI ĐI XE MÁY/XE ĐẠP, CẢI DÂY AN TOÀN KHI ĐI Ô TÔ
3. ĐI BÊN PHẢI, ĐÚNG PHẦN ĐƯỜNG, LÀN ĐƯỜNG
4. TUÂN THỦ NGHIÊM CẤP BIẾN BÁO, CHỈ DẪN
5. ĐI ĐÚNG TỐC ĐỘ CHO PHÉP
6. TỈNH TÁO, TẬP TRUNG KHI LÁI XE
7. GIỮ KHOẢNG CÁCH AN TOÀN VỚI CÁC PHƯƠNG TIỆN
8. KHÔNG LÁI XE KHI MỆT MỎI, BUỒN NGỦ, UỐNG RƯỢU BIA
9. BẢO VỆ TRẺ EM KHI LÁI XE
10. TÔN TRỌNG, NHƯỜNG NHỊN, GIÚP ĐỠ MỌI NGƯỜI

TỪ NĂM 2005, LIÊN HỢP QUỐC ĐÃ CHỌN NGÀY CHỦ NHẬT TUẦN THỨ 3 CỦA THÁNG 11 HÀNG NĂM LÀ "NGÀY THẾ GIỚI TƯỞNG NIỆM CÁC NẠN NHÂN TỬ VONG DO TAI NẠN GIAO THÔNG". TAI NẠN GIAO THÔNG KHÔNG LOẠI TRỪ BẤT KỲ AI VÀ CÓ THỂ ĐẾN BẤT KỲ LÚC NÀO.

Kinhh.Dolhi infographic